

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/ความเห็น

วันที่: พุธที่ 4 มกราคม 2567

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15587

หน้า: 1 (ซ้าย), 5

Col.Inch: 84.23

Ad Value: 134,768

PRValue (x3): 404,304

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: สก๊อปแนวหน้า: 'หลอกให้รัก'เท่าไรก็โหน! เพลอ'ตกหลุม'ถึงรู้'เลิกยาก'

5 สก๊อปแนวหน้า



'หลอกให้รัก'เท่าไรก็โหน!

เพลอ'ตกหลุม'ถึงรู้'เลิกยาก'

'หลอกให้รัก'เท่าไรก็โหน! เพลอ'ตกหลุม'ถึงรู้'เลิกยาก'



“มีคุณป้าท่านหนึ่ง ก็คืออายุประมาณวัยเกษียณ ประมาณหกสิบกว่า คุณป้าคนนี้ถูกคนไทยที่หลอกว่าทำงานอยู่ไซต์ก่อสร้างในไทยทำให้ตกหลุมรัก เขาเรียกว่าเป็นโรแมนซ์ สแกม (Romance Scam) หลอกว่าฉันทำงานอยู่กรุงเทพฯ ส่งรูปกลับไปว่าผมไซต์งานก่อสร้างอยู่ พอตกหลุมรักแล้วก็ให้ชาวสิงคโปร์คนนี้ออนเงินมาให้ เขาอ้างว่าไซต์ก่อสร้างที่กำลังทำอยู่ตอนนี้ทำตรงนั้นตรงนี้คิดแค่เรื่องเงิน อีกนิดเดียวจะสำเร็จแล้วเดี๋ยวจะได้เงินแล้ว คุณป้าทยอยโอนไปจนจบถึงขั้นเกือบที่มันเป็นคดี 18 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ เงินที่เก็บมาทั้งชีวิต

แต่สุดท้ายปัญหาของโรแมนซ์ สแกม คือการหลอกหลวง หลอกให้รักคือคนถูกหลอกจะไม่ยอมเชื่อว่าตัวเองถูกหลอก ใครบอกก็ไม่ฟังไม่เชื่อ บังเอิญเคสนี้ป้าแกก็สังเกตเห็นจากรูปที่โจรส่งให้ว่าไซต์งานมันน่าจะอยู่ตรงนั้นตรงนี้ในกรุงเทพฯ แกเดินทางมากรุงเทพฯ เลย จะเจอคนนี้ได้ คนที่แกหลงรัก ที่



อ้างว่าเป็นชายชาวไทย ผมไซต์งานทำงานก่อสร้าง จนกระทั่งสุดท้ายคนที่ไปหลอกเขาซึ่งเราที่ไม่รู้หรือกว่าชายหรือหญิง ต้องบอกกับป้าว่าเลิกเถอะ ผมหลอกคุณ อย่าตามอีกเลย เงินก็หมดแล้ว และเราก็ไม่ได้มีตัวตนอะไรให้คุณมาตามหาเจอ ป้าจึงได้ไปหาตำรวจ”

พล.อ.ต.อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) หยิบยกหนึ่งในคดีที่เป็นข่าวดังใน สิงคโปร์มาบอกเล่ากับผู้ร่วมกิจกรรมงานบรรยาย “การสร้างความรู้เท่าทันภัยทางดิจิทัล และการคุ้มครองผู้บริโภค สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/ความเห็น

วันที่: พุธที่ 4 มกราคม 2567

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15587

หน้า: 1 (ซ้าย), 5

Col.Inch: 84.23

Ad Value: 134,768

PRValue (x3): 404,304

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: สก๊อปแนวหน้า: 'หลอกให้รัก'เท่าไรก็โอน! 'เพลอ'ตกหลุม'ถึงรู้'เลิกยาก'

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมกับ สกมช. และกรมสุขภาพจิต เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2566 ที่ผ่านมา ให้เป็น “อุทาหรณ์” เมื่อความรักถูกใช้เป็นอุบาย หลอกเอาทรัพย์สิน

ในงานดังกล่าว แม้ พล.อ.ต.อมร จะพูดถึงรูปแบบการหลอกหลวงทางออนไลน์ที่หลากหลาย ทั้งหลอกลงทุนผลตอบแทนสูง หลอกให้ซื้อของที่ราคาถูกเกินจริง หลอกให้ทำงานสบายรายได้ดี ฯลฯ ที่สุดท้ายต่างจบด้วยการที่นอกจากจะไม่ ได้เงินตามที่คาดหวังแถมยังเสียเงินเพิ่มอีกต่างหาก แต่หัวข้อที่เน้นที่สุดคือ “หลอกให้รักแล้วขอเงิน” หรือโรแมนซ์ สแกม (Romance Scam) นั้นเพราะมูลค่าความเสียหายสูงมาก และเหยื่อมักไม่ยอมถอนตัวออกมาจากจุดนั้นโดยง่าย ทำให้ถูกหลอกโอนเสียไปให้มิจฉาชีพอย่างต่อเนื่อง

เลขาธิการ สกมช. เล่าถึงเหยื่อรายต่อไปครั้งนี้เกิดขึ้นในประเทศไทย ถูกสาวสังเกตุเห็นความผิดปกติของแม่ที่ชอบแอบไปโทรศัพท์ในห้องพักและมักโอนเงินไปให้ผู้ชาย และเมื่อต่อมาแม่จะขอให้เปิดระบบวีดีโอคอล (พูดคุยแบบเห็นหน้าผ่านกล้องโทรศัพท์มือถือ) แม่ก็กลับเชื่อที่คนร้ายบอกอีกว่ารักเราจะไม่ยั้งยื่นหากเจอหน้ากันโดยอ้างคำทำนายของหมอดู ผ่านไป 6 เดือน คนร้ายกับเหยื่อก็ยังคุยกันอยู่

หรือเหยื่ออีกรายหนึ่ง คุยกับมิจฉาชีพที่อ้างตัวเป็นฝรั่งต่างชาติ แรก ๆ คุยกันก็ไม่ได้ขออะไร กระทั่งวันหนึ่ง คนร้ายก็อ้างว่าได้มรดกจากคุณยายรวม 20 ล้านบาท และได้ขเงินทั้งหมดเดินทางมาประเทศไทย แต่ติดอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ต้องใช้เงิน 150,000 บาท เป็นค่าธรรมเนียมในการนำเงินทั้งหมดออกมาในตอนแรกเหยื่อก็เหมือนกับว่ามีสติไม่หลงเชื่อโดยง่าย เพราะโอนเงินไป 70,000 บาท แล่ไปแจ้งตำรวจอีกต่างหากเพราะสงสัยว่าอาจถูกหลอก แต่เมื่อกลับมาบ้านคุยกับมิจฉาชีพ ท้ายที่สุดก็โอนไปอีก 80,000 บาทจนได้

“สมมุติว่าเราเป็นผู้ชาย เขาก็จะเอารูปของทหารหญิง พยาบาลหญิง หรือสาวโมเดลลิ่งทั้งหลายมาขอแอด (Add : ทักชวนเป็นเพื่อนในสื่อสังคมออนไลน์) เรา ถ้าเราเป็นผู้หญิง เขาก็จะเอารูปฝรั่งหน้าตาดีมาขอแอดเรา พวกโรแมนซ์ สแกม ผ่านแอปฯ หากพวกนี้ บางทีเขาก็จะมองหาเหยื่อเลย ว่าแทนที่จะเป็น Account Social Media (บัญชีสื่อสังคมออนไลน์) ธรรมดา ก็ไปหาเอาจากพวกทินเดอร์ (Tinder : แอปพลิเคชันหาคู่ออนไลน์) หรือแอปฯ อื่นๆ ที่เขารู้ว่าเราต้องการจะหาคู่

แล้วพอเขาแอดเรา ถ้าเราเพลอรับ สิ่งก็ตามมาก็คือถ้าเป็นผู้ชาย บางทีเขาจะชวนเราให้ทำลามกอนาจารแล้วก็แบล็กเมล

(Blackmail : ขู่กรรโชกทรัพย์) คือหลอกให้เราส่งรูปตัวเราไปให้เขา ฟังเขาก็จะส่งมายั่วเราก่อน เสร็จแล้วฟังเราก็จะถูกเขาหลอกแล้วก็จะส่งภาพที่เขาจะแบล็กเมลเราได้ เมื่อสัก 7 ปีก่อนเขาจะขอแบล็กเมลที่ทำพัน มาตอนนี้ขึ้นเป็นหนึ่งในหมิ่นแล้วเพราะว่าค่าเงินเพื่อ แต่สุดท้ายจะเหมือนกันคือถ้าเราเพลอจ่าย แปลว่าเรากลัวต่อไปมันจะขึ้นจากห้าพันหรือหนึ่งหมื่น เป็นสองหมื่น สามหมื่น สี่หมื่น ห้าหมื่น เพราะเขารู้สึกว่าขู่เราได้” พล.อ.ต.อมร ระบุ

พล.อ.ต.อมร กล่าวต่อไปว่า “แต่หากเป็นผู้หญิง มิจฉาชีพรู้อยู่แล้วว่าผู้หญิงโดยเฉพาะคนไทยจะไม่ส่งภาพที่ไม่เหมาะสมให้ใครดู ดังนั้นจะเน้นไปที่การทำให้เหยื่อตกหลุมรักแล้วอ้างความจำเป็นต่างๆ นานา เพื่อให้เหยื่อโอนเงินไปให้” และในหลายกรณี “การหลอกให้รักยังนำไปสู่การหลอกให้ลงทุน” อนึ่ง มีข้อค้นพบด้วยว่า “มิจฉาชีพมักนิยมเลี้ยงเหยื่อที่มีสามีหรือมีภรรยาแล้ว” อาศัยการจับตาความเคลื่อนไหวของเป้าหมาย เช่น ผู้หญิงคนหนึ่งมีสามีแต่ไม่โพสต์ภาพสามี ชีวิตมีแต่ตนเองกับลูก หรือผู้ชายคนหนึ่งมีภรรยาแต่ไม่โพสต์ภาพภรรยา มีแต่ภาพตนเองไปติ๊กอล์ฟ

แบบนี้คือ “ความเหงากำล้างได้” มิจฉาชีพก็จะสืบคลานเข้ามา หากเหยื่อเป็นชายก็เริ่มจากการกดไลค์รูปเหยื่อบ้าง ส่งข้อความทักทายหรือชมบ้างจนเกิดความรู้สึกถึงหน้าตาเราไม่ดีแต่เสน่ห์คงได้อยู่ หรือหากเหยื่อเป็นหญิงมิจฉาชีพจะอดทนมาก ไม่ว่าจะเหยื่อจะพูดอะไรก็ล้วนถูกและพร้อมเข้าใจเสมอ “ความยากในการช่วยเหลือเหยื่อโรแมนซ์ สแกม คือค่าลงทุนหลอกนั้นกลับไปเติมเต็มสารโดปามีน (Dopamine : สารที่หลั่งแล้วมีความสุข) ในสมองของเหยื่อ” ทำให้เหยื่อเป็นฝ่ายอวดใจหากันร้ายเสียเอง

นอกจากนั้น “การที่มิจฉาชีพเลี้ยงเหยื่อที่มีคู่ครองแล้ว เพราะแม่เหยื่อจะรู้ว่าลูกหลอกแต่ก็มีแนวโน้มที่จะไม่กล้าแจ้งความเพราะกลัวคู่สมรสจะรู้” ถึงจะเป็นเพียงความสัมพันธ์บนโลกออนไลน์ก็ตาม จึงอยากฝากให้ทุกคนสังเกตตนเองดู มีใครที่คบหาเราในรูปแบบโรแมนซ์ สแกม หรือไม่ ซึ่งอาจไม่ได้เริ่มต้นที่การคุยกันเพียงวันเดียวแล้วขอเงิน เพราะมิจฉาชีพจะจับหลายคนพร้อมกัน

มีการติดตามว่าคนนี้คุยถึงระดับไหนแล้ว ความรักใกล้ชิดสูงอมหรือยัง หรือคนไหนคุยเรื่องอะไร เลี้ยงไว้จนกระทั่งรู้สึกอารมณ์รักกับเขาเชื่อมกันแล้วผ่านบัญชีออนไลน์ที่เขาสร้างขึ้นมา และอีกหนึ่งการตัดสินใจที่ไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ คือการคว่ำบัญชีสื่อออนไลน์ที่มาทักทายขอให้เรารับเป็นเพื่อนนั้นมียารขื้อเพื่อนของเราที่รับเป็นเพื่อนอยู่แล้วก่อนหน้า เพราะมิจฉาชีพอาจใช้วิธีไปขอให้เพื่อนของเราได้รับเป็นเพื่อนเพื่อมาใช้หลอกเราก็ได้

“ตัวเราเองสังเกตตัวเราก่อน แล้วถ้าจะให้ดี คนแปลกปลอมหน้าตาดีแต่ไหนก็ตามมาขอแอดเรา ต้องสังเกตเลยว่า ดูโปรไฟล์ (Profile : ประวัติ) อย่างนี้แล้วไม่น่าจะรับ เพราะว่าเราไม่น่าจะใช้คนที่อยากคบกับเรา หรือคนละครดับกันในเรื่องของความเข้าใจหรือความสนใจ” เลขาธิการ สกมช. ฝากข้อคิด

SCOOP@NAEWNA.COM

สกตมิจจาซีพออนไลน์ลวงหมิ่นล้าน หักขา 'ซิมม้า-บัญชีม้า' เครื่องมือโจร



รายงาน พิเศษ

อาชญากรรมปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเป็น “อาชญากรรมออนไลน์” ภัยระดับชาติที่กำลังเป็นปัญหาสร้างความเสียหายให้ประชาชนกว่าหมื่นล้าน ภัยออนไลน์ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาพบว่าอันดับหนึ่ง ได้แก่ หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ต่อด้วยหลอกให้โอนเงินเพื่อทำงาน, หลอกให้กู้เงิน, หลอกให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์, แกดคอลเซ็นเตอร์ เป็นนโยบายเร่งด่วนตั้งแต่รัฐบาล “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มาจนถึงรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน สั่งบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปราบปรามกวาดล้างจับกุมอย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะแกดคอลเซ็นเตอร์ เดิมทีเลือกซุ่มโทร.ไปยัง

หมายเลขปลายทาง แอบอ้างเป็นหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องของทางด้านกฎหมายเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ทั้งตำรวจ, ปปง., ป.ป.ส., ดีเอสไอ วิวัฒนาการล้ำสมัยผ่านแอปพลิเคชัน ล้ำยุคทั้งภาพ ทั้งเสียง ล้วงลึกถึงข้อมูลส่วนตัวของเหยื่อ ชื่อ ที่อยู่ อายุ เบอร์โทร. อาชีพ เจออย่างนี้เข้าถึงแม้ใครจะมีภูมิคุ้มกันทางไซเบอร์ ก็ต้องมีสะดุด คล้อยตามกลายเป็นเหยื่อ ลวงติดตั้งแอปพลิเคชันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ทั้งการไฟฟ้า ประปา กรมที่ดิน ถูกดูดเงินเกลี้ยงบัญชี บางรายต้องสิ้นเนื้อประดาตัว เงินที่เก็บมาทั้งชีวิตต้องสูญให้เหล่ามิจจาซีพออนไลน์

มิจจาซีพออนไลน์จะดำเนินการไม่ได้ถ้าไม่มีบัญชีธนาคาร และซิมโทรศัพท์ หรือ “ซิมม้า-บัญชีม้า” โดยเฉพาะหลอกลวงออนไลน์ “ซิมม้า” เป็นเครื่องมือให้มิจจาซีพในการก่อเหตุ พบว่าขณะนี้มียกกว่า 6 ล้านเลขหมายที่ขึ้นบัญชีแบบไม่ถูกต้องเข้าข่ายผิดกฎหมาย มีผู้ครอบครองเลขหมายโทรศัพท์มือถือตั้งแต่ 6-100 เลขหมาย 286,148 ราย และมีผู้ครอบครองเลขหมายโทรศัพท์มือถือตั้งแต่ 101 เลขหมายขึ้นไปสูงถึง 7,664 ราย

ส่วน “บัญชีม้า” บัญชีที่ตัวแทนในการใช้ทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการโอน รับโอน หรือชำระเงิน ปิดบังตัวตนที่แท้จริงของผู้ดำเนินธุรกรรม โดยใช้วิธีการจ้างวานคนทั่วๆ ไป ให้ทำการเปิดบัญชีธนาคาร หรือรับซื้อบัญชีเงินฝากธนาคารของบุคคลทั่วไป มีการขายบัญชีเงินฝากธนาคารอย่างเปิดเผย ตั้งแต่ราคา 800 บาท จนถึง 20,000 บาท โดยผู้ที่ขายบัญชีม้าจะต้องมี

การส่งมอบเอกสาร เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ชิมการ์ด โทรศัพท์ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของบัญชีไปผูกกับ mobile banking และทำธุรกรรมออนไลน์ได้ทันที หรืออีกวิธีก็คือการสวมรอยเป็นเจ้าของบัญชี โดยการขโมยข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 13 หลัก แล้วนำไปเปิดบัญชีออนไลน์

การปราบปรามแก๊งมิจฉาซีพออนไลน์โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นเพียงปลายเหตุ **เศรษฐา** นายกรัฐมนตรี สั่งบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้เป็นรูปธรรม ทั้งกระทรวงพาณิชย์, กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช., สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, สมาคมธนาคารไทย, บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ, ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ หาคความร่วมมือป้องกันภัยออนไลน์ โดยมีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ (1441) Anti Online Scam Operations Center 1441 หรือ AOC 1441 เพื่อรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ แบบ One Stop Service สามารถดำเนินการปิดกั้นอายัดบัญชีให้แก่ประชาชนได้ทันทีภายใน 1 ชั่วโมง

ซึ่งภายหลังจากที่เปิดศูนย์ AOC มา พบว่ามีประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายภัยออนไลน์แจ้งเข้ามาที่ศูนย์ ในระยะเวลาเพียงเดือนเดียวแล้วเกือบ 1 แสนสาย จากการร่วมมือกับ กสทช. เพื่อป้องกันเบอร์โทรศัพท์ที่เข้าข่ายหลอกลวง ซึ่งเป็นเบอร์ที่โทร.ออกมากกว่า 100 ครั้งต่อวันระยะเพียงไม่กี่วันมากกว่า 1 หมื่นหมายเลข และมีอีกกว่า 6 ล้านเลขหมายขึ้นทะเบียนแบบไม่ถูกต้องที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย นอกจากนี้ ยังพบว่ามีการใช้บัตรประจำตัวชาวต่างด้าวมาลงทะเบียนชิมการ์ดเปิดใช้งานและขายให้แก่บุคคลทั่วไป เป็นช่องทางให้คนร้ายใช้ในการหลอกลวงประชาชน

จากความร่วมมือของทุกฝ่ายในการป้องกันเหตุ 1.มอบหมายผู้รับใบอนุญาตตรวจสอบข้อมูลการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการประเภทบุคคลธรรมดาแบบชำระค่าบริการล่วงหน้า (Prepaid) ที่มีการโทร.ออกตั้งแต่ 100 ครั้งขึ้นไปต่อวัน ให้รายงานจำนวนผู้ใช้บริการที่มีการใช้งานในลักษณะดังกล่าวมายังสำนักงาน กสทช. 2.ให้ผู้รับใบอนุญาตศึกษาทางเทคนิคเพื่อหาวิธีเก็บข้อมูลการ

โทร.ออก โดยให้รวมถึงการโทร.ที่ไม่สำเร็จ (โทร.ออกแต่ไม่มีผู้รับสาย) 3.ให้ผู้รับใบอนุญาตพิจารณาการจัดทำทะเบียน White List ผู้ใช้บริการทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่อาจมีการโทร.ออกตั้งแต่ 100 ครั้งขึ้นไปต่อวัน แต่มิได้ใช้ในการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เช่น ตัวแทนจำหน่ายประกัน หรือ Call Center ของหน่วยงานต่างๆ ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป

4.กรณีศูนย์ AOC ตรวจสอบพบว่า หมายเลขโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของ “แก๊งคอลเซ็นเตอร์” (Tier 1) ให้ศูนย์ AOC แจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการยกเลิกการให้บริการได้โดยทันที และผู้รับใบอนุญาตจะต้องขยายผลการตรวจสอบเลขหมายอื่นของผู้ใช้บริการรายดังกล่าว (Tier 2) รวมทั้งแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นทราบและตรวจสอบด้วย โดยผู้รับใบอนุญาตจะระงับการให้บริการเลขหมาย Tier 2 เพื่อให้ผู้ใช้บริการมารายงานตน 5.กรณีเลขหมายที่อาจเข้าข่ายว่ากระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ศูนย์ AOC จะเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ผู้รับใบอนุญาตส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิจารณาการกระทำความผิด ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์ตรวจสอบเส้นทางโทร.ออกที่มีการใช้หมายเลขปลอม

การตรวจจับอาชญากรรมออนไลน์ ต้องเริ่มจากต้นทางคือ **“บัญชีม้า-ชิมม่า”** ถ้าไม่มีบัญชีม้า จะเป็นการตัดเส้นทางการเงินไปยังกลุ่มนายทุนต่างชาติได้อย่างแน่นอน เมื่อคอลเซ็นเตอร์ หรือกลวงต่างต้องใช้บัญชีธนาคารเป็นเครื่องมือในการก่อเหตุ ถ้าคนไทยเห็นแก่เงินเพียงไม่กี่บาท คนไทยด้วยกันก็จะตกเป็นเหยื่อเหล่ามิจฉาซีพ เงินหลายหมื่นล้านจะตกไปอยู่กับกลุ่มนายทุนต่างประเทศทันที

ได้ไม่คุ้มเสีย โทษเจ้าของบัญชีม้า หรือเบอร์ม้า ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมถึงผู้ที่เป็นธุระจัดหา โฆษณา หรือโฆษณาโดยประการใดๆ เพื่อให้มีการซื้อ ขาย ให้เช่า หรือให้ยืม บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ บัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งลงทะเบียนผู้ใช้บริการในนามของบุคคลหนึ่งบุคคลใดแล้ว แต่ไม่สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการได้ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2-5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 200,000-500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.

โบรกษาคาดTHCOMไร้ผลกระทบ Starlinkจับมือม.สงขลานครินทร์

โบรกษา มอง Starlink จับมือ ม.อ. ไม่กระทบ THCOM คาดยังมีโอกาสได้จับมือ หรือ รับจ้างดำเนินงานในอนาคต พร้อมแนะให้ ถือรอดาวเทียมดวงใหม่ในปี 68

นักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ประเมินว่า จาก เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2566 ทางสำนักงาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ใช้คลื่นความถี่ย่าน Ku-Band (Uplink: 14-14.5 GHz และ Downlink: 10.7-12.7 GHz) ของดาวเทียมต่างชาติ กลุ่มดาวเทียม Starlink ซึ่งเป็นดาวเทียม วงโคจรต่ำ (Low Earth Orbit: LEO) ในการทดลองทดสอบรับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ต ผ่านดาวเทียม เพื่อสนับสนุนภารกิจค้นหา ช่วยเหลือทางเรือที่ประสบภัยและภารกิจอื่น ในพื้นที่ห่างไกลที่โครงข่ายภาคพื้นดินไปไม่ถึง เป็นการชั่วคราวเป็นเวลา 6 เดือน

โดยในครั้งนี้ต้องการทดลอง (Sandbox) ทดสอบนวัตกรรมในการใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน ดาวเทียมวงโคจรต่ำ ซึ่งจะมีประโยชน์มาก ในพื้นที่ห่างไกล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ ตามเกาะแก่ง หรือ ตามป่าเขา ที่โครงข่าย อินเทอร์เน็ตภาคพื้นดิน หรือ โครงข่ายไร้ สาย 4G หรือ 5G ไปไม่ถึง ซึ่งภาคใต้ของ ประเทศไทยยังคงมีปัญหาดังกล่าว และครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่อนุญาตให้ใช้ช่องสัญญาณ ดาวเทียม Starlink มาทดลองทดสอบการใช้งานอินเทอร์เน็ต (Broadband)

ทั้งนี้ การทดสอบดังกล่าวไม่ได้เป็นการ บริการในเชิงพาณิชย์ แต่เป็นการทำการ ทดลองทดสอบเพื่อศึกษาเทคโนโลยีการ ให้บริการระบบแจ้งเตือนเกี่ยวกับภัยพิบัติ การจับสัญญาณการใช้งานสื่อสารในพื้นที่ ห่างไกล เป็นต้น มองว่าหากมีการให้บริการ เชิงพาณิชย์นั้น ในการให้บริการจะต้องมี ใจรับสัญญาณภาคพื้นดินจึงต้องการขอ

ใบอนุญาตในการดำเนินการ และตามกฎหมาย เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในประเทศไทย จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นคนไทยถือหุ้นหลัก จึงเชื่อว่าท้ายที่สุดบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) หรือ THCOM ยังมีโอกาสที่อาจ จะได้จับมือ หรือมีโอกาสที่จะรับจ้างในการ ดำเนินงานในอนาคต ตัวอย่างเช่น โครงการ OneWeb Satellite Network Portal Site Hosting Services ในบริเวณสถานี ดาวเทียมสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ที่ OneWeb จับมือกับ บริษัท โทรคมนาคม- แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ต่อมาทาง THCOM ก็ได้มีการเข้าไปร่วมในการทำการ ตลาดให้

ดังนั้น ทำให้มองว่าความร่วมมือระหว่าง Starlink กับ ม.อ. ไม่ส่งผลกระทบต่อ THCOM ยกเว้นว่าในอนาคตหากประเทศไทย มีการเปิดเสรีให้ผู้ประกอบการต่างประเทศ เข้ามาให้บริการ หรือมาขอใบอนุญาตการให้ บริการภาคพื้นดินได้และอาจจะมีการตลาด ส่วนนี้เองก็จะทำให้มีผลกระทบ

สำหรับทิศทางในปี 2567 ของ THCOM นั้น เนื่องจากดาวเทียมไทยคม 4 และ ดาวเทียมไทยคม 6 อายุของการใช้งานใกล้ หมดอายุแล้ว จึงต้องหาตัวเลือกใหม่ แม้ว่า THCOM จะสร้างดาวเทียมดวงใหม่ขึ้นมา การครอบคลุมนั้นของพื้นที่การให้บริการ จะไม่ได้ครอบคลุมเยอะเหมือนดาวเทียม- ไทยคม 4 ที่ครอบคลุมพื้นที่ในหลายโซน ซึ่งอาจจะทำให้สูญเสียลูกค้าบางราย ส่งผล ระยะสั้นอาจจะทำให้รายได้ทรงตัวหรือลดลง ได้เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน มองว่าในแง่ของ แรงผลักดันรายได้ยังไม่เด่นมากนัก

อย่างไรก็ตาม แนะนำให้ถือรอ หากราคา หุ้นอ่อนตัวลงมาเยอะค่อยเข้าไปเก็บเพื่อรอโอกาส การให้บริการของดาวเทียมดวงใหม่ที่จะเกิดขึ้น ในปี 2568 ขณะที่ราคาเป้าหมายปัจจุบันอยู่ที่ 14.10 บาทต่อหุ้น เหลืออัฟไซด์ประมาณ 0.60 บาท จากราคาปัจจุบัน ■

กองทุนสื่อแจ้งไทน์ไลน์พิจารณาทุนปี67

เมื่อวันที่ 3 ม.ค. ดร.ชนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 9 ม.ค. นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกฯให้ทำหน้าที่ประธานกรรมการกองทุนฯ ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯขึ้นเป็นนัดแรกหลังจากรัฐบาลใหม่ โดยการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญ คือ การพิจารณาหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการ เพื่อให้มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นมาทำหน้าที่ในการกลั่นกรองและพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับทุนสำหรับปีงบประมาณ 2567 ซึ่งได้ผ่านคุณสมบัติหลักเกณฑ์เข้ามาจำนวนมากถึง 1,137 โครงการ ที่รอการพิจารณาอยู่ในขณะนี้

ผู้จัดการกองทุน กล่าวอีกว่า ขณะนี้ฝ่ายเลขเตรียมเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาโครงการจำนวน 11 คน จากนั้นจะใช้เวลาประมาณ 75 วัน คาดว่าจะสามารถประมาณผล

การพิจารณาและลงนามในสัญญาได้ในช่วงเดือน มี.ค. 67 ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่กองทุนได้รับเงินงบประมาณจาก กสทช.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามแม้กองทุนจะปิดรับข้อเสนอไปตั้งแต่สิ้นเดือนค.ค.66 ที่ผ่านมาแล้ว แต่ยังไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการพิจารณากลับกรองได้ เนื่องจากอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาล ต้องรอการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีและการมอบหมายรองนายกฯทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการกองทุนก่อน ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อฯพ.ศ.2558 กำหนดให้มีองค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุน โดยนายกฯเป็นประธานกรรมการกองทุน รว.วัฒนธรรม เป็นรองประธานฯ มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ จำนวน 9 คน และกรรมการโดยตำแหน่งจำนวน 8 คน (จากปลัดกระทรวง 7 คน และเลขาธิการ กสทช.1 คน) ดังนั้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ก็ต้องรอกระบวนการที่กำหนดไว้ ขณะเดียวกัน กรรมการใหม่ก็ต้องมีเวลาในการทำความเข้าใจกับบทบาทหน้าที่และภารกิจของกองทุน.